

COCOCO - ก็น่าจะต้องว่ากันเป็นรายตัว

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

ก็คงจะพอทราบกันนะครับว่า ทำไมถึงต้องว่ากันเป็นรายตัว ถ้าจะบอกว่า เวลาซื้อ เดี่ยวจะหมายถึงว่า ซื้อได้ทุกตัวในตลาดเอาคือๆ ได้... แต่เมื่อไม่กี่วันมานี้ เหนือเมฆ ก็มีอะไรให้สับสนเหมือนกันนะ แบบว่า ทำตัวเหมือนนักลงทุนทั่วๆ ไป ที่ไม่รู้อะไรมากมายนัก เอาแบบที่ว่า ถ้าทำตัวเป็นนักลงทุนทั่วๆ ไป ที่ติดตามตลาดอยู่เป็นเนืองนิจ ที่เห็นตลาดลงมาอยู่ในระดับนี้แล้ว จะเอาไป หรือ จะต้องทำตัวอย่างไรดีในระยนี้... ถ้าว่ากันด้วยตัวเลขทางปัจจัยพื้นฐาน หรือ ไปมองด้านปัจจัยพื้นฐาน ก็อาจจะสับสนจริงๆ นั่นแหละ ตัวเลขบางตัว ยังไม่ชัดว่าจะดี หรือ ยังอาจจะต้องรอให้มีตัวเลขที่ชัดๆ กว่านี้ แต่ก็อาจจะมิตัวเลขสถิติบางตัว บ่งชี้ออกมาเหมือนกันนะว่า ระดับนี้ หรือ ราคาหุ้นของตลาดต่างๆ เวลาที่น่าจะต้องซื้อ หรือ น่าซื้อมากๆ แล้วละ... อันนี้ เหนือเมฆได้ยินมานะ ฟังแล้วก็ยังสับสนอย่างว่านั่นแหละ แต่ก็เชื่อว่า ถ้าเป็นนักลงทุนทั่วๆ ไป ถ้าได้ฟังข้อมูลทางปัจจัยพื้นฐานบางอย่างแล้ว ก็อาจจะเข้าซื้อแบบเต็มตัวเลยก็ได้ เรียกว่า ซื้อดักทาง ก่อนที่จะขึ้นจริงๆ ตามมาในระยะต่อไปนั่นแหละ... เอาเป็นว่า ใครชอบเรื่องของปัจจัยพื้นฐาน ก็ว่ากันไปตามข้อมูลที่ออกมาให้ได้ตัดสินใจก็แล้วกันนะครับ... แต่ในเชิงทางเทคนิค หรือ การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค อันนี้เหนือเมฆก็กล่าวมาอย่างต่อเนื่องแล้ว และก็น่าจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนแล้วในการ LIVE... ซึ่งข้อที่ต้องคิด มี 3 อย่างหลักๆ คือ การต่ำกว่า 1520 ก็อาจมี Double Tops และการต่ำกว่า 1461 ก็ยืนยัน การเป็นขาลงต่อ และสุดท้าย การต่ำกว่า 1455 อาจไม่ใช้คลื่น 4 ก็ได้

ดูตามเกม...

ก็อย่างที่กล่าวมาข้างต้น ในเมื่อเงื่อนไขที่ออกมาในตอนนี ของ SET Index นั้น รวมๆ แล้ว ก็เป็นเกมของขาลงเสียมากกว่า การจะเด็งใดๆ ของตลาด ก็อาจเพื่อลงต่อ หุ่นจึงต้องดูเป็นตัวๆ

แนวรับ : ...9.60-9.40 หรือ ยืน 9.8 ได้ ก็น่าตามน้ำ

เป้าหมาย : ...10.4-10.6 ถ้าผ่านได้ ก็จะมีมอง 11.7 ต่อ

Price Chart...(COCOCO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น COCOCO... จะว่าไปแล้ว ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ยังใหม่ๆ อยู่ โครงสร้างของกราฟ อาจจะอ่านได้บ้าง แต่ในความแข็งแกร่งตามสัญญาณที่ควรจะเป็นไปตามทฤษฎีทางเทคนิคนั้น อาจจะไม่ได้ เรียกว่า โครงสร้างยังอ่อนแอแน่นอน... แต่ก็เอาเถอะ ว่ากันตามภาพไว้ก่อนจากการขึ้นมาในช่วงแรกๆ ที่เข้าตลาด และมีการย่อตัวในสัดส่วนที่เป็น Golden Ratio แล้วตั้งขึ้นมาได้ด้วยนั้น ก็ถือว่า แนวโน้มการขึ้นต่อ ก็ยังคงคาดหวังได้ และด้วยภาพของ MA ที่ปรับค่าการคำนวณออกมาแล้วนั้น ได้มีภาพที่เป็นภาวะของการเป็นกระทิง นั่นก็แปลว่า การจะขึ้นยาวๆ อย่างต่อเนื่องในระลอกนี้ อาจจะยาวกว่าการขึ้นในระลอกที่แล้ว ก็เป็นไปได้ หรือมีลุ้น 12.5 ได้